



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล

ตามที่ คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ได้ประกาศรับสมัครรับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล เมื่อช่วงที่ผ่านมา บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการพยาบาลได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร / ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่พุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด จำนวน ๑ ราย โดยเรียงลำดับชื่อตามลำดับตัวอักษรของผู้เข้ารับการสรรหาฯ ดังนี้

หมายเลข ๑ อาจารย์ณัททวิ ศิริรัตน์

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการนำเสนอแนวทางการบริหารวิทยาลัยต่อบุคลากรของวิทยาลัย และการลงคะแนนเสนอชื่อให้ทราบในภายหลัง



◆ ขอแสดงความยินดีกับ **นายสุรวิจักขณ์ ภัทรสิริวราพงศ์** ประธานสภานักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มรพส. ที่ได้รับ **เกียรติบัตรชมเชย** จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “ระดับเขตภาคเหนือ”

มรพส. กำหนดจัดกิจกรรม **“เปิดโลกชมรม PSRU”** ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมีกำหนดดังนี้

- วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๔๕ น. : นักศึกษารหัส'๖๒ ทุกคน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ และสมัครสมาชิกชมรม ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ ชั้น ๓
- วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ - วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. : นักศึกษารหัส ๕๙ - ๖๑ ทุกคน สมัครสมาชิกชมรม ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ ชั้น ๒

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และสมัครสมาชิกชมรม ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยมีค่าธรรมเนียม ชมรมละ ๕๐ บาท

“ พลัฆว **Wisdom Movement**
คือ "คุณ"
การกำวิจัย คือ **การพัฒนาทุนมนุษย์**
ให้เป็นกลจักรสำคัญในการวิจัย
เพื่อการพัฒนาและนวัตกรรมนวัตกรรม
เปลี่ยนคุณค่าทางปัญญา
ให้เกิดการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ”



นั้ดถก “สุวิทย์” มอบนโยบบายระบบทีแคส

ดร.พีระพงค์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบทีแคส ซึ่งมี **รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล** เป็นประธาน ได้หารือถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคส ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยปัญหาที่พบ อาทิ การสละสิทธิ์ของนักเรียนทำให้มหาวิทยาลัยไม่ได้เด็ก

และไปเพิ่มจำนวนรับในรอบถัดไป เมื่อเด็กเห็นว่ามหาวิทยาลัยเปิดรับเพิ่ม ก็สละสิทธิ์อีก โดยรอบ ๓ รับตรงร่วมกัน เป็นรอบที่มีการสละสิทธิ์มากที่สุด เป็นต้น อย่างไรก็ตามเบื้องต้นเห็นว่าจะมีการรับสมัครทีแคส ๕ รอบเหมือนเดิม แต่อาจจะปรับระยะเวลาการสมัครให้เร็วขึ้น ๓ สัปดาห์ จากเดิมสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ ๒๐ มิถุนายน ก็จะสิ้นสุดการรับสมัคร ๑ มิถุนายน รวมถึงจะมีการให้รับสมัครในทุกรอบผ่าน mytcas.com เนื่องจากที่ผ่านมาการสมัครรอบ ๑ รอบ ๒ และรอบ ๕ ให้เด็กสมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย เด็กไม่ได้กรอกข้อมูลเข้าระบบทำให้เด็กไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ ดังนั้น หากให้เด็กสมัครผ่านระบบเว็บไซต์จะทำให้มั่นใจได้ว่าเด็กสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ ทั้งนี้ ข้อเสนอทั้งหมดยังไม่ใช่ข้อสรุป ต้องหารือในที่ประชุมใหญ่ ทปอ. วันที่ ๒๕ สิงหาคมนี้ก่อน ส่วนกรณีทีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) และทีประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) มีมติให้ลดจำนวนรอบทีแคส ทั้งจะไม่เข้าร่วมทีแคส รอบ ๓ และรอบ ๔ นั้น ทปอ. ไม่ได้มีนงอนใจ ได้เตรียมแนวทางรับมือไว้แล้ว ทั้งนี้ ต้องรอฟังนโยบายของ **ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์** รว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก่อน




ต่อข้อถามว่า รว.อว. มีแนวทางปรับปรุงทีแคส ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อย่างไรหรือไม่ ดร.พีระพงค์ กล่าวว่า วันที่ ๑๖ สิงหาคมนี้ รว.อว. จะมามอบนโยบายให้แก่คณะกรรมการพัฒนาระบบทีแคส ซึ่งเราจะรับฟังว่า รว.อว. มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างไร เพื่อนำมาปรับปรุงร่างแนวทางต่าง ๆ ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบทีแคสได้หารือกัน เพื่อสรุปเสนอให้ ทปอ. พิจารณาตัดสินใจวันที่ ๒๕ สิงหาคม จากนั้นคณะทำงานจะได้สรุปผลอีกครั้ง เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ คาดว่าจะแถลงข่าวให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบภายในเดือนกันยายนนี้

ที่มา : ไทยรัฐ ครอบคลุม วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ / ข่าวอุดมศึกษา กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

ไม่พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวในรั้วมหาวิทยาลัยฯ
งานประชาสัมพันธ์ และศูนย์ IT มรพส. ผุด LINE Official Account

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรพส. ได้จัดทำ LINE Official Account สำหรับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรภายใน มรพส. เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมาย จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กดเพิ่มเพื่อนแสกน QR Code เพื่อรับข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Line Application : PR PSRU ได้ตั้งแต่บัดนี้

โอกาสดียวกันนี้ **ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส.** ได้จัดทำ Line Official Account ของหน่วยงาน IT เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร แจ้งข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงแจ้งการใช้บริการศูนย์ IT โดยสามารถเพิ่มเพื่อนหน่วยงาน ฯ ได้ทาง QR Code ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

PR PSRU ศูนย์ IT